
 

144. löggjafarþing 2014–2015. Prentað upp.
Þingskjal 1216  —  722. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um kaup á jáeindaskanna.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að kaup á jáeindaskanna til Íslands verði möguleg í
nánustu framtíð?

2. Er ráðherra hlynntur því að ríkið kaupi og eigi skannann og hann verði staðsettur á
Landspítalanum?

Skriflegt svar óskast.

 


